

(๑) ยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list)

ผู้ดำเนินการ นายจ้าง กรณีดำเนินการเอง หรือ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศกรณีนายจ้างมอบหมายให้ดำเนินการแทน โดยยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ ๔ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นหลัก ดาวนิโกลดหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลคนต่างด้าว เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติแล้ว พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาตทำงานจากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างที่ไม่สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

หลักฐาน นายจ้าง บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล คนต่างด้าว รูปถ่ายปัจจุบัน (หน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีขาว) และเอกสารประจำตัวยืนยันตัวตน (ถ้ามี)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

ผู้ดำเนินการ นายจ้าง/บริษัทนำเข้าฯ แล้วแต่กรณี ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว และชำระค่าธรรมเนียม นายทะเบียนออกใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต

ค่าใช้จ่าย ค่ายื่นคำขอ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ๙๐๐ บาท/คนต่างด้าว ๑ คน

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ สิงหาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

(๓) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพ

ผู้ดำเนินการ นายจ้างนำหลักฐานใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ ไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้คนต่างด้าว ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด หรือทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระหว่างยังไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คนต่างด้าวจะต้องทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ให้สิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่าย เงินสมทบประกันสังคมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่าประกันสุขภาพ ระยะเวลา ๓ เดือน ๕๐๐ บาท ระยะเวลา ๑ ปี ๑,๖๐๐ บาท ค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่ผู้รับประกันภัยกำหนด

/ระยะเวลา....

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ สิงหาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อดำเนินการครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อ ๒.๑ (๑) - (๓) นายทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ไม่เกิน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒.๒ ระยะเวลาต่อไป ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสอบตราประทับคนอยู่ชั่วคราว/ประทับตรา อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ณ ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

(๒) ตรวจโรคต้องห้าม ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้ง สถานประกอบการ ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ บาท

(๓) จัดทำทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สหราชร้อยเอ็ด

๓. ผู้ติดตาม เฉพาะบุตรของคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑. ที่มีอายุ ๑๘ ปี หากมีความประสงค์จะทำงานกับนายจ้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน ภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบ ๑๘ ปี

๔. สิทธิที่คนต่างด้าวจะได้รับ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนในระยะแรก และระยะต่อมาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานกับนายจ้าง เช่นเดียวกับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต ให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาล ประเทศคู่ภาคี ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรณีคนต่างด้าวออกจากงานต้องทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันออกจกานายจ้างรายเดิม และแจ้งการเข้าทำงานตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่ดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ อาจมีความผิดทั้งนายจ้าง และคนต่างด้าว สำหรับนายจ้างมีโทษค่าปรับในอัตราสูง หากกระทำผิดซ้ำอาจมีโทษจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าว ส่วนคนต่างด้าวมีทั้งโทษปรับ จำคุก และต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

จึงขอประกาศให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ คนต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสนอง คลประสิทธิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด